

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH ĐỒNG THÁP **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-HĐND

Đồng Tháp, ngày tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động tháng 9 năm 2023 và chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC, CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁNG 9 NĂM 2023

Trong tháng 9 năm 2023, Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công tác trọng tâm như sau:

1. Tổ chức giải trình về công tác tổ chức thực hiện một số nghị quyết do HĐND Tỉnh ban hành

Thường trực HĐND Tỉnh đã tổ chức phiên giải trình về công tác thực hiện một số nghị quyết¹ do HĐND Tỉnh ban hành. Qua công tác giải trình, vẫn còn một số hạn chế, bất cập tồn tại, đó là: Một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh; một số cơ quan, đơn vị còn chưa hiểu đúng về nội dung, tinh thần của nghị quyết; chất lượng hướng dẫn nghị quyết của sở quản lý chuyên ngành có lúc chưa tốt. Kết thúc phiên giải trình, Thường trực HĐND Tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 409/TB-HĐND ngày 07/09/2023, trong đó đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm để thời gian tới nghị quyết do HĐND Tỉnh ban hành phát huy hiệu lực và hiệu quả trong thực thi.

Ngoài ra, Thường trực HĐND Tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn cần rút kinh nghiệm trong quy trình lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết, nhất là các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp. Việc lấy ý kiến phải đảm bảo tính đúng luật, bao quát, phù hợp, chặt chẽ, tránh hình thức để không ngừng phát huy hiệu lực và hiệu quả của nghị quyết sau khi ban hành; chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi sát tình hình, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết. Trong trường hợp xét thấy cần thiết phải có hướng dẫn để thực hiện

¹ Nội dung giải trình về công tác tổ chức thực hiện một số nghị quyết do HĐND Tỉnh ban hành và đã có hiệu lực pháp luật, gồm: (1) Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 24/3/2022 Quy định nội dung, mức chi đối với các kỳ thi giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (2) Nghị quyết số 20/2022/NQ-HĐND ngày 29/9/2022 Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (3) Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh; (4) Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 sửa đổi, bổ sung Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND Tỉnh ban hành quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, mức chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và mức chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

ng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh thì kịp thời ban hành nhưng nội dung hướng dẫn không được khác hoặc ngoài nội dung quy định của nghị quyết.

2. Tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, giúp người được lấy phiếu, bỏ phiếu thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội và quy định khác của pháp luật có liên quan. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ vào kỳ họp cuối năm thứ ba (năm 2023).

3. Chuẩn bị tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu, Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa X

Xin chủ trương tổ chức kỳ họp; ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ họp; phối hợp chuẩn bị nội dung trình; lãnh đạo các Ban họp để thẩm tra tài liệu trình tại kỳ họp. Tại kỳ họp này, HĐND Tỉnh sẽ xem xét thông qua các nghị quyết về những nội dung cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và thực hiện quy trình công tác nhân sự của UBND Tỉnh thuộc thẩm quyền của HĐND Tỉnh.

4. Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề

- Thường trực HĐND Tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh”².

- Ban Kinh tế - Ngân sách ban hành báo cáo kết quả khảo sát tính khả thi và hiệu quả ứng dụng sau khi nghiệm thu của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh. Qua đó, đã có 08 kiến nghị đối với UBND Tỉnh và Sở Khoa học công nghệ, đề nghị quan tâm thực hiện để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả ứng dụng sau khi nghiệm thu của các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Tỉnh trong thời gian tới.

- Ban Văn hoá - Xã hội còn tổ chức khảo sát nắm tình hình việc tổ chức dạy học thêm tiếng nước ngoài tăng cường trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa

² Ngày 21/9, Đoàn khảo sát có buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành và thành phố Sa Đéc; ngày 22/9, Đoàn khảo sát làm việc với lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nhân trẻ tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - CN tỉnh Đồng Tháp, Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh (Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa và hỗ trợ khởi nghiệp) về tình hình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khảo sát qua báo cáo đối với các UBND huyện, thành phố còn lại. Ngày 26/9, giám sát trực tiếp tại Ủy ban nhân dân Tỉnh; đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương khảo sát kết hợp với hoạt động giám sát tại UBND Tỉnh.

bàn Tỉnh³ để có cơ sở phục vụ nội dung phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh.

5. Tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng cho Đại biểu nữ của Hội đồng nhân dân các cấp

Thường trực HĐND Tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức 02 lớp tập huấn về “*Kỹ năng lồng ghép giới; phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp*” cho 50 đại biểu nữ của HĐND các cấp và Thường trực HĐND các huyện, thành phố, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho một số đại biểu Hội đồng nhân dân trong Tỉnh về lồng ghép giới và phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong hoạt động giám sát để nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

6. Công tác thông tin, dân nguyện

- Chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Tỉnh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 9 năm 2023 với chủ đề “*Hiệu quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn Tỉnh giai đoạn 2018-2023*”.

- Thường trực HĐND Tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định. Trong tháng đã tiếp 05 lượt công dân. Tiếp nhận 11 đơn, đã xử lý chuyên 05 đơn; hướng dẫn, trả lời cho công dân: 04 đơn; lưu 02 đơn (*kiếu nại các vụ việc cũ, không có tình tiết mới, đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, không đảm bảo các điều kiện xử lý theo quy định*).

7. Hoạt động giám sát thường xuyên và công tác khác

- Ban hành các báo cáo: (1) tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân⁴; (2) kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; (3) rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15⁵; (4) tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Công an⁶.

- Đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thành phố xây dựng báo cáo tổng kết hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND cấp huyện, cấp xã từ khi Luật Tổ

³ Khảo sát tại các trường: TH Lê Văn Tám, TH Lê Quý Đôn, TH Chu Văn An, TH Bùi Thị Xuân, THCS Kim Hồng (thành phố Cao Lãnh) và làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Cao Lãnh.

⁴ Theo yêu cầu tại Công văn số 1080/HĐĐT15 ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Dân tộc về việc đề nghị tổng kết thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

⁵ Theo yêu cầu tại Công văn số 147/TCTNQ101-PL ngày 03/8/2023 của Tổ Công tác thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 101/2023/QH15

⁶ Theo yêu cầu tại Công văn số 2843/BCA-V03 ngày 19/8/2023 của Bộ Công an về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc Bộ Công an

chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành⁷.

- Xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung do UBND Tỉnh trình⁸.
- Tham mưu Đảng đoàn HĐND Tỉnh đăng ký nội dung Chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024; xây dựng các báo cáo theo yêu cầu⁹.
- Tham dự Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.
- Tham dự kỳ họp chuyên đề HĐND huyện Thanh Bình.
- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn đến học tập, trao đổi kinh nghiệm.
- Tham dự và phát biểu nhiều ý kiến quan trọng tại các cuộc họp, hội nghị do địa phương tổ chức.

8. Đánh giá chung

Trong tháng 9 năm 2023, Thường trực HĐND Tỉnh đã tích cực chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động và các Ban của HĐND Tỉnh đã phát huy tốt tính chủ động, trách nhiệm nên các mặt công tác luôn diễn ra nhịp nhàng, hiệu quả. Nổi bật là việc lãnh đạo thực hiện đảm bảo các cuộc khảo sát, giám sát theo Chương trình của HĐND; tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Tỉnh; phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề cho nữ đại biểu HĐND nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ dân cử trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2023

Trong tháng 10 năm 2023, Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện những công tác trọng tâm sau:

1. Tổ chức kỳ họp đột xuất lần thứ sáu, HĐND Tỉnh khoá X.
2. Chuẩn bị các nội dung cần thiết tổ chức hội nghị chất vấn giữa hai kỳ họp của Thường trực HĐND Tỉnh.
3. Phối hợp chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp thường kỳ cuối năm 2023, HĐND Tỉnh khoá X. Phối hợp chuẩn bị các nội dung liên quan tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND Tỉnh bầu nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp thứ bảy.

⁷ Theo yêu cầu tại Công văn số 689/BCTĐB-CTĐB ngày 03 tháng 9 năm 2023 của Ban Công tác Đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc báo cáo tổng kết kết quả tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

⁸ (1) Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 26/5/2023 của UBND Tỉnh về đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND Tỉnh quy định cụ thể thời hạn số tiền thu phí, lệ phí đã thu vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc Nhà nước; (2) Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 18/8/2023 của UBND Tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp; (3) Tờ trình số 153/TTr-UBND ngày 07/9/2023 của UBND Tỉnh về việc đề nghị về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định số lượng và mức chi phụ cấp hằng tháng đối với công tác viên công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030

⁹ Theo yêu cầu tại Công văn số 2044-CV/BNCTU ngày 25 tháng 8 năm 2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc phối hợp tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy báo cáo thực trạng và nhiệm vụ, giải pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sơ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách

4. Công tác khảo sát, giám sát chuyên đề: (1) ban hành báo cáo kết quả khảo sát, giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh; (2) ban hành kế hoạch và tổ chức khảo sát tiến độ, kết quả đầu tư công năm 2023; (3) ban hành kế hoạch giám sát chuyên đề về “Kết quả hoạt động năm 2023 của TAND, VKSND, THADS Tỉnh kết hợp giám sát kết quả thực hiện Luật Tổ tụng hành chính năm 2015.

5. Thường trực HĐND Tỉnh nghiên cứu, rà soát đề nghị UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các Nghị quyết cho phù hợp với thực tiễn và quy định của Trung ương.

6. Cho ý kiến đối với nội dung do Ủy ban nhân dân Tỉnh trình (nếu có).

7. Xây dựng phương án tổ chức Đoàn công tác của Thường trực HĐND Tỉnh trao đổi, học tập kinh nghiệm theo kế hoạch.

8. Chỉ đạo thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri” kỳ tháng 10 năm 2023 với chủ đề: “*Giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp trên địa bàn Tỉnh*”.

9. Tiếp tục thực hiện công tác tiếp công dân; theo dõi, đơn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan có thẩm quyền và thông báo cho công dân theo quy định.

10. Tham dự các cuộc họp, hội nghị do cơ quan ở địa phương và Trung ương tổ chức khi được mời.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10 năm 2023 của Thường trực và các Ban của HĐND Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh Ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các Ban của HĐND Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh khóa X;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, Phòng Công tác HĐND.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Tuyến